



คอลัมน์ส กาเจ

พืชสุนัขบ้า... ภัยร้ายใกล้ตัว

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการตื่นข่าวกรณีที่มีคนไปซื้อลูกสุนัขหุด เต็มผสมซีส 5 ตัว จากตลาดคลองถม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ซึ่ง อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพราะลูกสุนัข 2 ตัวที่ส่งไป จ.พิษณุโลก 1 ตัว และบุรีรัมย์ 1 ตัว ดาย ไปแล้ว ผลการตรวจพบว่าเจ้าสุนัขตัวน้อยเหล่านี้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และล่าสุดแม่สุนัขก็ตายแล้ว

ที่ตื่นข่าวที่วานี้ เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นสุนัขที่ตายแล้วอีก 3 ตัวอยู่ ตรงไหน และที่สำคัญลูกสุนัขที่เกิดจากแม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ที่ขายไป ก็รุ่นที่ตัวกันแล้ว และได้แพร่ระบาดไปยังสุนัขตัวอื่น หรือน้ำลายไปโดน แผลเจ้าของ หรือคนอื่นที่ไปอุ้มหรือไม่ หากเกิดกรณีเช่นนี้ เชื้อสุนัขบ้า ต้องแพร่ไปสู่คนหรือสัตว์อื่นรวมถึงแมวด้วย

สมัยก่อนถ้าโดนสุนัขบ้ากัด เป็นเรื่องใหญ่ครับ ต้องไปฉีดยาบอระ สเดือถึง 14 เข็มทีเดียว แต่ปัจจุบันวงการแพทย์มีการพัฒนาจนแล้ว ไม่ต้องไปหาหมอและให้หมอฉีดยาบอระสเดือถึง 14 เข็มกันแล้ว

เอาล่ะ... ไม่ว่าเจ้าหุดเต็มน้อยจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไร เจ้าของคงจะ ทราบข่าวกันบ้างแล้วละ แต่จะอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องระวังหน่อยครับ พอตีวันก่อนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ “นสพ.ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ” ได้ แนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมแนะวิธีป้องกัน 3 แนวทาง เห็นแล้วน่าสนใจและมีประโยชน์ เพราะพิษสุนัขบ้า.....มันเป็นภัยร้าย ใกล้ตัวครับ

คุณหมอทฤษฎี บอกว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข คนที่อยู่ในบ้านและเพื่อนบ้าน โดยผู้เลี้ยงสุนัขส่วน ใหญ่ยังเข้าใจว่าเลี้ยงสุนัขอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะเลี้ยง ครอบงำดี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด เพราะจากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ สุนัขบ้าพบว่ากว่าร้อยละ 80 เกิดจากถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้ และสุนัขของ เพื่อนบ้านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากัด

ดังนั้นวิธีที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงได้ มี 3 วิธีด้วย กัน คือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขแม่ จะเลี้ยงไว้ในบ้านเพราะอาจถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดขณะที่เห่า บริเวณชอกรั้วบ้าน หรือถูกกัดขณะเจ้าของเปิดประตูบ้านโดยที่เจ้าของ ไม่ทราบ

วิธีที่สอง เลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านไม่ปล่อยให้ออกมาเล่นพ่านนอกบ้าน เพราะอาจถูกสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือได้รับเชื้อโดยเฉพาะอย่าง อิงในช่วงฤดูผสมพันธุ์ และวิธีสุดท้ายคือคุมกำเนิดสุนัขไม่ให้มีจำนวน มากเกินไปจนเลี้ยงไม่ไหวและไม่นำสุนัขที่มากเกินไปหรือไม่อยากเลี้ยง ปล่อยให้ปล่อยไว้ หรือที่สาธารณะเพราะจะเป็นการแพร่กระจายโรคพิษ สุนัขบ้า

อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คือการหลีกเลี่ยงอย่าให้สุนัขกัด ไม่ไปแยกสุนัขที่กำลังต่อสู้กัน ไม่คลุกคลีกับสุนัขที่ ไม่ทราบประวัติ การซื้อหรือนำสุนัขเข้ามาเลี้ยงใหม่ก็ต้องระวัง ควรทราบ ประวัติ หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำลาย อย่าให้สัตว์กัดหรือเลีย หลังสัมผัส สัตว์ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

ที่สำคัญเมื่อสุนัขอายุได้ 2 เดือนขึ้นไป พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ฉีดซ้ำทุกปีครับ !